

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๖๑



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๕๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒ /ว ๒๒๗๗

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในระยะเร่งด่วน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation) การตรวจด้วยตัวเอง (ATK) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้องตกค้างสะสม การขาดแคลนยานพาหนะในการเก็บขนและรอกการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง หากไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องและรวดเร็วจะส่งผลให้การควบคุมโรคไม่อาจควบคุมได้ และเกิดการแพร่กระจายโรคอันเป็นอันตรายต่อประชาชนอันยากจะควบคุมได้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บและประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของโรคจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับ และดูแลการจัดเก็บดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากมูลฝอยติดเชื้อ

๒. จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำที่กำหนดสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ ได้แก่ โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ มาสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวแล้ว

๓. การนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่ดังกล่าว ให้ใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ทุกครั้งที่ทำการเก็บขนไปกำจัดยังสถานที่รับกำจัด เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ ระหว่างการขนส่ง อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่ทราบถึงอันตรายของมูลฝอยติดเชื้อ และวิธีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคด้วย

๕. แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทราบโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๐๒

ผู้ประสานงาน นายอชิตพล แก้วประเสริฐ โทร. ๐๘ ๗๓๐๓ ๔๒๓๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๓๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่รับ...
วัน/เดือน/ปี... 5 ต.ค. 2564
เวลา... ๑๗.๕๕

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๒๘๐.๒/ว ๒๑๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๓๐/๑๓๘๑๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในระยะเร่งด่วน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักกันในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation) การตรวจด้วยตัวเอง (ATK) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้องตักค้างสะสมการขาดแคลนยานพาหนะในการเก็บขนและรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง หากไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องและรวดเร็วจะส่งผลให้การควบคุมโรคไม่อาจควบคุมได้ และเกิดการแพร่กระจายโรคอันเป็นอันตรายต่อประชาชนอันยากจะควบคุมได้ จึงขอความร่วมมือแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บและประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของโรคจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับ และดูแลการจัดเก็บดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากมูลฝอยติดเชื้อ

๒. จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำที่กำหนดสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ ได้แก่ โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรง

/และใช้เชื้อเพลิง...

และใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ มาสนับสนุนการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวแล้ว

๔. การนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่ดังกล่าว ให้ใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
(Manifest System) ทุกครั้งที่ทำการเก็บขนไปกำจัดยังสถานที่รับกำจัด เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ
ระหว่างการขนส่ง อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่ทราบถึงอันตราย
ของมูลฝอยติดเชื้อ และวิธีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้แหล่งกระจายเชื้อโรคด้วย

๖. แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ และแจ้งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทราบโดยเร็ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๖๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ศูนย์โควิดฯ มท.

ส่วนราชการ ศบค.มท. (สนผ.สป.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

ที่ มท ๐๒๓๐/๑๓๘๑๔

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... 43214
วันที่ 23 ก.ย. 2564

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation) การตรวจด้วยตัวเอง (ATK) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้องตักค้างสะสม การขาดแคลนยานพาหนะในการเก็บขนและรอกการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง ดังนั้น หากไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องและรวดเร็ว ก็จะส่งผลให้การควบคุมโรคไม่อาจควบคุมได้ และเกิดการแพร่กระจายโรคอันเป็นอันตรายต่อประชาชนอันยาก จะควบคุมได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอแจ้งแนวทางดังกล่าวมายังหน่วยงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ..... 2505
วันที่ 23 ก.ย. 2564
เวลา..... น.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของประเทศส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้น จากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ที่ใช้แล้วและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้อง ตกค้างสะสม และรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอแก่การกำจัดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุม ได้ยากมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้แล้ว ในสภาวะการณ์เร่งด่วนในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเร็วที่สุด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ (๔) ของข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในกรณีที่การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่อาจกำจัดเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้ ด้วยวิธีที่กำหนดไว้แล้วตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน (๑) (๒) และ (๓) ของข้อ ๒๕ ได้โดยเร็ว นั้น ให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการนำไปกำจัด ในสถานที่ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานที่ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข